

SỞ GIÁO DỤC PHILADELPHIA

VĂN PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU THƠ
TRUNG TÂM GIÁO DỤC
440 N. BROAD STREET, LẦU 2
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19130-1099
ĐT: 215-400-4270 FAX 215-400-4274

RENEE QUEEN JACKSON
Phó Phòng

MICHELLE LINDER-COATES
Giám Đốc Điều hành, Bright Futures/Cộng tác Viên

JOY DILJOHN
Giám Đốc Điều Hành, PreK Head Start

Ngày 9 tháng giêng năm 2013

Kính Gởi Phụ Huynh và Giám Hộ,

Sở dĩ quý vị nhận được thư này vì con quý vị hiện đang theo học Chương Trình Tiền Mẫu Giáo Head Start tại một cơ sở thuê mượn và quá cũ để có thể tiếp tục chương trình cho niên học 2013-2014.

Như quý vị đã biết, Sở Giáo Dục Philadelphia đang tiếp tục nỗ lực để cải tiến việc sử dụng các nguồn lực của mình để duy trì và cải thiện các dịch vụ cho học sinh và gia đình các em. Trong nỗ lực này, Văn Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ phải dời địa điểm chương trình của mình khỏi các cơ sở thuê mượn nhằm để tiết kiệm các nguồn lực đồng thời có thể cung cấp những dịch vụ giáo dục nhà trẻ cho trẻ em càng nhiều càng tốt. Khi tái cơ cấu chương trình nhà trẻ của mình, chúng tôi trông cậy vào sự hỗ trợ của các Cộng Tác Viên Cộng Đồng Nhà Trẻ để cung cấp chương trình nhà trẻ ở những địa điểm nào có sức chứa. Con quý vị sẽ tiếp tục theo học tại địa điểm hiện nay cho đến cuối năm học này.

Nếu con quý vị vẫn còn tiếp tục theo học tại chương trình Head Start cho đến cuối năm nay thì vào niên học 2013-2014, cháu sẽ có chỗ học trong chương trình Head Start tại một địa điểm khác theo sự lựa chọn của quý vị.

Vào tháng 4, quý phụ huynh sẽ nhận được email từ Văn Phòng Giáo Dục Tuổi Thơ một danh sách các địa điểm có chương trình nhà trẻ. Phụ huynh sẽ được yêu cầu chọn 3 địa điểm theo thứ tự mà mình muốn chọn. Các nhân viên xã hội của chương trình nhà trẻ và những nhân viên khác sẽ làm việc để hỗ trợ cho các gia đình trong suốt quá trình này.

Nếu quý vị có thắc mắc, quan tâm hoặc thông tin có thay đổi, xin liên lạc với Myra Frink hoặc Faye Moore.

- Điện thoại: 215-400-4270, bấm #1, chọn #2
- Fax số 215-400-4275, gọi cho: Family Services
- Email rloadholt@philasd.org

Xin cảm ơn sự kiên nhẫn và thông cảm của quý vị trong thời gian biến động này.

Trân Trọng Kính Chào,

Joy Diljohn

Muốn đọc những tài liệu và thông tin khác bằng tiếng Việt, xin coi trang web: www.philasd.org/language/vietnamese